

# Không chủ quan, lơ là trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Một tháng đã trôi qua từ ngày phát hiện tình trạng lợn ốm chết bất thường ở xã Đông Đô (Hưng Hà), đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, đòi hỏi các cấp, các ngành, đặc biệt là người dân phải hết sức cảnh giác, hết sức tránh tư tưởng chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.



Nông dân xã Dân Chủ (Hưng Hà) tích cực vệ sinh chuồng trại chăn nuôi.

Đến ngày 10/3, cả nước ghi nhận đã có 13 tỉnh, thành phố có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trên địa bàn tỉnh, đến nay đã có 6 huyện với tổng số 70 xã, có lợn bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi, trong đó huyện Hưng Hà 19 xã, huyện Đông Hưng 28 xã, huyện Quỳnh Phụ 16 xã, huyện Vũ Thư 3 xã, huyện Thái Thụy 3 xã và huyện Kiến Xương 1 xã. Tổng số lợn đã tiêu hủy trong ổ dịch của 6 huyện là 8.414 con với tổng trọng lượng 489.243kg. Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân trong tỉnh đã thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi với tinh thần "chống dịch như chống giặc". Cả hệ thống chính trị được huy động vào cuộc cùng phối hợp thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi được thành lập từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tuần vệ sinh tiêu độc, khử trùng phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi cũng được UBND tỉnh phát động triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn tỉnh từ ngày 2 - 9/3 đã góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ đàn lợn cũng như đàn vật nuôi trước diễn biến ngày càng

phức tạp của bệnh dịch. Đến nay, các địa phương và người chăn nuôi trong toàn tỉnh đã sử dụng 26.861 lít hóa chất và 929.396kg vôi bột để thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Tại huyện Kiến Xương, mặc dù đã triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống như: thành lập đội kiểm tra lưu động; thành lập 69 chốt kiểm dịch, trong đó 4 chốt của huyện và 65 chốt của 37 xã, thị trấn; cấp phát gần 2.400 lít hóa chất cho các địa phương thực hiện tuần vệ sinh tiêu độc, khử trùng, tuyên truyền, vận động các địa phương và nhân dân mua thêm gần 400 lít hóa chất và 61,4 tấn vôi bột để thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng... nhưng do diễn biến phức tạp của bệnh dịch nên đến chiều ngày 6/3, trên địa bàn thôn 3, xã Vũ Quý vẫn xuất hiện tình trạng 3 con lợn ốm chết bất thường ở hộ gia đình ông Ngô Mạnh Cường. Ông Nguyễn Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Vũ Quý cho biết: Cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động gia đình ông Cường và đến sáng ngày 9/3, toàn bộ 15/15 con lợn của hộ gia đình ông Cường đã được thực hiện tiêu hủy theo đúng quy trình với tổng trọng lượng 808kg. Xã cũng thực hiện các biện pháp khoanh vùng ổ dịch, vệ sinh tiêu độc, khử trùng

toàn bộ chuồng trại và khu vực lân cận; cấp phát 88 lít hóa chất, 1.800kg vôi bột cho các hộ chăn nuôi thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng; đồng thời thành lập 2 tổ vệ sinh tiêu độc, khử trùng và 3 chốt kiểm dịch tại các đầu mối giao thông của xã trong đó tại thôn 3 là 2 chốt. Với sự vào cuộc quyết liệt đó, đến hết ngày 10/3, trên địa bàn xã Vũ Quý cũng như toàn huyện Kiến Xương không phát sinh thêm lợn ốm chết bất thường nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Còn đối với huyện Tiên Hải, mặc dù là một trong hai huyện, thành phố duy nhất của tỉnh chưa phát sinh bệnh dịch tả lợn châu Phi nhưng công tác phòng, chống bệnh dịch đang được huyện triển khai hết sức quyết liệt. Ông Đặng Thế Huyền, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Vũ Lăng (thôn Hưng Đạo, xã Vũ Lăng) tâm sự: Khi nghe thông tin trên địa bàn tỉnh đang có bệnh dịch tả lợn châu Phi tôi rất lo lắng bởi việc bảo đảm an toàn cho hơn 2.000 con lợn trong thời điểm này là hết sức khó khăn. Chính vì thế, ngoài việc tăng cường phun hóa chất và rắc vôi bột xung quanh chuồng trại 2 lần/ngày (trước đây chỉ 1 lần/tuần), tôi còn thực hiện bổ sung vi chất nhằm tăng sức đề kháng cho đàn lợn. Cùng với việc tăng cường

phương châm "nội bất xuất ngoại bất nhập". Chính vì thế, đến ngày 10/3, trên địa bàn huyện Tiên Hải chưa phát hiện tình trạng lợn ốm chết bất thường trên quy mô tổng đàn gần 91.000 con với 8.716 hộ chăn nuôi, trong đó lợn nái gần 18.400 con, lợn đực giống gần 100 con, lợn choai hơn 14.300 con, lợn thịt hơn 23.300 con và lợn con theo mẹ gần 35.000 con.

Để khẩn trương khoanh vùng, xử lý dịch bệnh, ngăn ngừa lây lan ra diện rộng, thời gian tới, các cấp, các ngành và địa phương nghiêm túc thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi với tinh thần "chống dịch như chống giặc". Quyết liệt hơn nữa trong công tác kiểm soát, vận chuyển, giết mổ lợn; nghiêm cấm việc vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn ra khỏi vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp; nghiêm cấm vận chuyển qua địa phương có dịch; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Các địa phương chưa có dịch hoặc mới xuất hiện ổ dịch thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để phòng, chống dịch. Nghiêm túc thực hiện các đợt vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, tránh tình trạng hợp dịch lan ra diện rộng để chủ động trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện khống chế dịch, giảm thấp nhất thiệt hại do bệnh dịch gây ra. Các cơ quan chức năng, thành viên ban chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch cần sát sao chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, hy vọng rằng, bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh sẽ sớm được khống chế, từ đó bảo vệ an toàn đàn vật nuôi, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh dịch gây ra.

**MINH HUYỀN - THANH HUYỀN**



Nông dân xã Thanh Tân (Kiến Xương) rắc vôi bột xung quanh đường làng để thực hiện tiêu độc, khử trùng.

# Đoàn kết xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh



Cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tích cực tham gia làm đường xây dựng nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp trong các công việc ở địa phương; làm tốt công tác giám sát và phân biệt xã hội, công tác an sinh xã hội, vì người nghèo; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Nổi bật là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã được Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các kế hoạch cụ thể để MTTQ và các đoàn thể tổ chức các phong trào có trọng tâm, trọng điểm, rõ mô hình, thực hiện có hiệu quả các giải pháp tiếp tục bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, quản lý đất đai trên địa bàn thành phố và xây dựng các mô hình để góp phần giảm nghèo bền vững. Công tác giám sát phân biệt xã hội phát huy được hiệu quả, Thành ủy chỉ đạo phê duyệt nội dung giám sát hàng năm, cấp kinh phí để Ủy ban MTTQ thành phố chủ trì, duy trì công tác giám sát... năm để tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiều khu dân cư tổ chức bữa cơm đại đoàn kết. Có thể nói, đó là đợt sinh hoạt sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và có ý nghĩa sâu sắc trong cộng đồng dân cư, thể hiện nét đẹp

văn hóa, được các tầng lớp nhân dân quan tâm và tích cực hưởng ứng. Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp trong các công việc ở địa phương; làm tốt công tác giám sát và phân biệt xã hội, công tác an sinh xã hội, vì người nghèo; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Sau khi có Chỉ thị của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Thông tư số 01-TT/TU ngày 31/10/2018 về lãnh đạo đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024; trong đó, tập trung chỉ đạo phát động các phong trào thi đua, thể hiện bằng các công trình, sản phẩm, nhiệm vụ, phần việc cụ thể, có ý nghĩa chính trị - xã hội thiết thực, sức lan tỏa lớn trong nhân dân. Chỉ đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ thành phố phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công đại hội MTTQ các phường, xã bảo đảm theo kế hoạch. Lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bảo đảm quy trình, quy định. Tập trung quán triệt tinh thần từ các văn bản của trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo MTTQ các cấp chuẩn bị kỹ để án nhân sự trên cơ sở căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ, tinh hình thực tế của từng địa phương, coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện và tính

thiết thực. Mở rộng thành phần là những cá nhân tiêu biểu, đại diện các giai cấp, các tầng lớp, tôn giáo; bảo đảm tỷ lệ phù hợp người ngoài Đảng, tỷ lệ nữ tham gia MTTQ các cấp, để MTTQ thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn nhất, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại hội Ủy ban MTTQ thành phố Thái Bình lần thứ XXIV là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; là diễn đàn quan trọng khẳng định vị trí, vai trò, khí thế mới của MTTQ. Vì vậy, xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ mới, MTTQ phải bám sát tinh thần nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chỉ thị, kết luận của Đảng và phù hợp với tình hình thực tiễn; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của mặt trận trong việc chủ trì tập hợp, khơi dậy và phát huy các nguồn lực, động lực, vai trò làm chủ của nhân dân, cũng có khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện hiệu quả giám sát và phân biệt xã hội... với chủ đề của đại hội là "Tăng cường dân chủ, đồng thuận xã hội; nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng thành phố Thái Bình giàu đẹp, văn minh".

**TRẦN HỮU NAM**  
(Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thái Bình)

## THỤY DƯƠNG

# Hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu

Sau gần 5 năm đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn và đời sống của nhân dân xã Thụy Dương (Thái Thụy) tiếp tục có nhiều đổi thay theo hướng tích cực. Thụy Dương đang phấn đấu trở thành một trong những xã đầu tiên của huyện xây dựng đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2019 và NTM kiểu mẫu vào năm 2020.

Được công nhận đạt chuẩn xã NTM vào cuối năm 2014, từ đó đến nay, xã Thụy Dương thường xuyên đề ra các giải pháp và tiến hành triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm để không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, nhất là nâng cao nguồn thu

nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Với việc đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM đã tạo điều kiện để địa phương tập trung thu hút dự án đầu tư sản xuất công nghiệp, đẩy mạnh phát triển sản xuất làng nghề truyền thống tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động địa phương. Xã hiện có 1 doanh nghiệp may xuất khẩu có quy mô lớn và 12 cơ sở may gia công đang hoạt động ổn định, tạo việc làm cho hơn 900 lao động địa phương với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng. Cùng với đó, là duy trì phát triển hoạt động sản xuất tại làng nghề truyền thống hương thơm Lai Triệu, trong đó có hơn 50 cơ sở sản xuất thường xuyên, riêng vào dịp gần

tết Nguyên đán có gần 100 cơ sở hoạt động sản xuất. Nhờ đó giải quyết việc làm cho hơn 400 lao động địa phương với thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/người/tháng.

Song song đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, làng nghề truyền thống, thời gian qua, xã Thụy Dương còn tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó chú trọng tới việc liên kết với các doanh nghiệp, đơn vị triển khai thực hiện thành công các mô hình sản xuất lúa theo hướng hàng hóa, cây rau màu theo tiêu chuẩn VietGAP... từ đó nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Ông Lê Quý Đại, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Hàng năm, HTX liên kết sản xuất lúa giống với Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh

Seed, diện tích hơn 100ha. Vụ mùa năm 2018, HTX đã phối hợp với Công ty TNHH Sản xuất, thương mại Đại Nam triển khai rất thành công mô hình sản xuất lúa hữu cơ sử dụng phân bón Ong Biển trên diện tích 5ha; phối hợp với ngành Nông nghiệp của tỉnh triển khai xây dựng vùng sản xuất rau an toàn trên diện tích 5ha theo tiêu chuẩn VietGAP, đến nay đã được cấp giấy chứng nhận. Các mô hình liên kết sản xuất lúa giống, lúa hữu cơ và rau an toàn trên địa bàn xã đã và đang cho hiệu quả kinh tế cao hơn từ 30 - 50% so với sản xuất theo truyền thống trước đây. Thời gian tới, HTX sẽ tiếp tục liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp để thực hiện nhân rộng các mô hình liên kết

sản xuất lúa giống, lúa hữu cơ và rau màu an toàn để nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân.

Nhờ tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất đã giúp thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã Thụy Dương hiện đạt gần 40 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 40% so với năm 2014. Tỷ lệ hộ nghèo trong xã giảm dưới 1%. Điểm nổi bật khác trong quá trình nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM trong thời gian qua của xã Thụy Dương là cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp, hệ thống giao thông nông thôn từ xã tới các thôn, xóm được bê tông hóa 100%... Đây là những tiền đề quan trọng để xã tiếp tục xây dựng hoàn thiện các tiêu chí theo chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Ông Bùi Mạnh Tường, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hiện nay, xã xây dựng đạt 7/11 tiêu chí theo bộ tiêu chí NTM nâng cao của UBND tỉnh, trong đó gồm các tiêu chí: giao thông, thủy lợi, văn hóa -

thể thao, nhà ở dân cư, thu nhập và hộ nghèo, giáo dục, quốc phòng, an ninh và hành chính công. Các tiêu chí còn lại địa phương đang xây dựng gồm: trường học, sản xuất, y tế, môi trường. Để phấn đấu xây dựng đạt

chuẩn 4 tiêu chí NTM nâng cao còn lại vào cuối năm nay, xã đang tích cực huy động nguồn lực từ sức dân, con em xa quê ủng hộ bằng cả tinh thần, vật chất, đồng thời hoàn thiện việc đầu tư đất tạo nguồn vốn để xây

dựng. Ngoài ra, xã cũng đề nghị tỉnh và huyện có những cơ chế, chính sách hỗ trợ để Thụy Dương xây dựng đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra.

**TRẦN TUẤN**



Mô hình sản xuất cây màu an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Thụy Dương cho hiệu quả kinh tế cao hơn từ 30 - 50% so với phương thức sản xuất truyền thống.